

ความเคลื่อนไหวองค์กร 33

20 มีนาคม 2550



โบริบ์ออกกล่าว

ผมอาศัยอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณสามกิโลเมตร บนเนินเขาเล็กๆ ในสวนผลไม้ จากบ้านของผมมองไปเห็นป่าโกงกางและหลังสวนผลไม้เป็นป่าที่ดิบ ขณะที่ผมเขียนเรื่องนี้ ะนินได้ส่งเสียงเรียกมาจากป่า นกเงือกฟางจะบินผ่านไป เหมือนดังเช่นที่เคยเป็นทุกวัน

พื้นที่ในกระบี่ยังคงมีธรรมชาติที่ไม่โดนทำลายอยู่อย่างแน่นอน นอกเหนือไปจากการเป็นแหล่งที่สวยงามและหลากหลายแห่งหนึ่งในประเทศไทย ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ที่นี้ยังเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่มีแนวทางอันหลากหลายแต่เท่าเทียมกัน ป่าที่บยังคงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการพบเห็นสัตว์ป่า ซึ่งก็ยังคงเป็นแหล่งน้ำ

สะอาดในช่วงฤดูแล้ง

แต่มันก็คงเปลี่ยนไปตามเวลา ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผมได้สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่นำจุดใจของการใช้ที่ดิน ป่าโกงกางถูกเปลี่ยนเป็นฟาร์มกุ้ง ป่าถูกตัดเพื่อปลูกยาง และแนวชายหาดสาธารณะถูกจับจองโดยนักพัฒนา ในทะเลการประมงที่เพิ่มขึ้นเพื่อการค้าเป็นเหตุในการลดลงของสัตว์น้ำอย่างรวดเร็ว

โครงการบรรเทาทุกข์สินามีหลายโครงการได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาของไอยูซีเอ็น (สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์) ได้พบว่าเครื่องมือในการทำประมงในหมู่บ้านที่ประสบภัยสินามีได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตัว และจำนวนของเรือได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนก่อนเหตุการณ์สินามี แทนการช่วยเหลือด้านการประมง เอ็นเอทีอาร์ได้ส่งเสริมด้านการเกิดรายได้จากแหล่งที่ยั่งยืน ดังเช่นหัตถกรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน



ขณะที่เรากำลังสิ้นสุดการเดินทางที่เริ่มจากภัยพิบัติไปสู่การพัฒนา เราได้รับการขอร้องให้ช่วยโครงการมากมายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน การทำงานเพื่อความยั่งยืนทำให้ชุมชนเชื่อมั่นในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาพึ่งพาอยู่ โครงการของเรามีหลากหลายและรวมไปถึงการศึกษา การอบรมด้านอาชีพ การอนุรักษ์ และแม้กระทั่งภาษาอังกฤษ ในฐานะที่มีเป้าหมายไปยังการท่องเที่ยวแบบนิเวศน์ ด้วยการช่วยเหลือจากเอ็นเอทีอาร์ โครงการส่วนใหญ่ในรายการด้านล่างได้ถูกออกแบบและดำเนินการโดยผู้ที่อยู่ในชุมชน

ถ้าคุณสนใจให้การสนับสนุน โครงการใด หรือรู้จักใครที่สนใจ กรุณาติดต่อเราที่ relieffund@inet.co.th

โครงการที่กำลังดำเนินการ (ต้องการการสนับสนุน):

- ✓ ศูนย์ชุมชนและการท่องเที่ยวบ้านทะเลนอก
- ✓ การปลูกป่าโกงกาง
- ✓ เยาวชนกับการศึกษาสิ่งแวดล้อม
- ✓ การสอนภาษาอังกฤษในชุมชน

- ✓ การจัดการขยะและความสะอาดในที่สาธารณะ
- ✓ การอบรมด้านวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- ✓ การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ (ทางเดิน)
- ✓ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
- ✓ การสอนคอมพิวเตอร์

โปรแกรม

ต้องการอาสาสมัคร - มาร่วมงานกับเรา

- อันดามันดิศคัพเวอร์กำลังมองหาคนมาร่วมในโครงการนักท่องเที่ยวอาสาสมัครของเรา
- โรงเรียนครูบุรีพิทยาคมกำลังต้องการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ อีเมลล์ที่เราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หัตถกรรม — เป็นอิสระเต็มตัว

นำเสรีาเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเดือนสุดท้ายของ สุ กับเอ็นเอทีอาร์ สุกับกลุ่มหัตถกรรม (เรือมอแกน, กลุ่มสบู่บ้านทะเลนอก, และกลุ่มกระดาษรีไซเคิลบ้านปากจก) ได้แยกเป็นอิสระจากเอ็นเอทีอาร์แล้ว เรายังคงช่วยเหลือในด้านการขายต่างประเทศ และดูแลเว็บไซต์ ขณะนี้สุได้รับผิดชอบด้านการขาย การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และดูแลคุณภาพ เราไม่มีข้อสงสัยว่าสุและกลุ่มหัตถกรรมจะพร้อมไปด้วยผลจากการทำงานหนักของพวกเขาและกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ สำหรับชาวอื่น ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมัดย้อมจากปากเตรียมได้กลับมาจำหน่ายอีกครั้ง



อย่าลืมแวะเยี่ยมชม [Tsunami Crafts website](#) สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่คุณต้องการ

โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน — ความสำเร็จที่ทุ่งนางคำ

ขอแสดงความยินดีกับจิมและน้อย อาสาสมัครพัฒนาชุมชนของเราที่บ้านทุ่งนางคำ กิจกรรมของทั้งคู่ได้สำเร็จในเดือนนี้ ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากเอ็นเอทีอาร์ทั้งสองคนได้เสร็จสิ้นการดำเนินงานกิจกรรม และเรากุมิใจในสิ่งที่พวกเขาเสร็จสิ้นลงชุมชนของพวกเขา



จิมได้วางแผนและดำเนินการสร้างโป๊ะ ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกในการขึ้นลงท่าเรือ ก่อนหน้านี้การใช้ท่าเรือในขณะที่น้ำลงจะต้องเสี่ยงกับการปีนขึ้นลงบันไดไม้ที่

ค่อนข้างเลื่อน จิมได้รับคำชื่นชมอย่างมากจาก

ผู้คนที่อยู่ในชุมชนและผู้มาเยือน และใน

ขณะเดียวกันที่ผาอินทรี น้อยก็ได้เริ่มเปิดใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่

ปรับปรุงใหม่อย่างเป็นทางการ ทีมงานของน้อยได้ทำขั้นบันไดและราวจับใน

บริเวณที่ค่อนข้างชันของเส้นทาง รวมทั้งสร้างสะพานข้ามที่ลุ่มบริเวณดินเขา

ในการทำสิ่งนี้ทำให้น้อยได้พบกับกล้วยไม้อีกหลายชนิด ซึ่งได้รวมไปถึงมีจุด

ชมวิวิใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น



นอกเหนือไปจากหน้าที่ในฐานะผู้จัดการศูนย์ชุมชนและการท่องเที่ยวบ้านทะเลนอก จะได้เริ่มปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและสร้างเรือพาย ซึ่งในไม่ช้านักท่องเที่ยวก็จะสามารถเดินเที่ยวชมผ่านป่าเขา และพายเรือล่องป่าโกงกางที่สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ในธรรมชาติ และที่แหลมนาว กาโสม ได้เริ่มดำเนินการสร้างที่อาบน้ำสาธารณะ นอกเหนือไปจากที่ได้สร้างถังขยะสำหรับแยกขยะจากวัสดุในพื้นที่ รวมทั้งได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับโครงการการจัดการขยะ

การอบรมในชุมชน – ใครจะไปสนใจกับนักท่องเที่ยวที่ไม่น่ารัก?

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ แมวและแคว ได้ยุ่งในการประชุมกับชุมชนและประเมินความต้องการของพวกเขาในการอบรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเรียนรู้ความต้องการของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นเราจึงได้เริ่มการประเมินและการอบรมอีกครั้งหนึ่ง คู่มือการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อช่วยชุมชนในการสื่อสารกับแขกของพวกเขาอันเนื่องมาจากการขาดซึ่งภาษาในการสื่อสาร การอบรมนั้นไม่ได้เน้นในด้านสติปัญญา แต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนและเน้นในด้านการกระทำ มีความกระตือรือร้นต่อการอบรมอย่างมาก และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหกกกลุ่มในเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้เปิดโอกาสสำหรับชุมชนในการฝึกฝน



ศูนย์ข้อมูลกระบุนรี – รักคือสิ่งที่คุณต้องการ

ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ศูนย์ข้อมูลกระบุนรีได้เป็นเจ้าภาพจัดงานให้เด็กๆ ในพื้นที่จำนวน 20 คนที่กระบุนรี ซึ่งได้ร่วมในการทำการ์ดและการประกวดการ์ด ผู้ชนะได้รับรางวัลเล็กๆ น้อยๆ จากผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ ทั้งเซนและตั้ม ได้รับความช่วยเหลือด้านวิทยากรจากสุ (จากกลุ่มหัตถกรรมของเรา) ซึ่งมาช่วยแนะนำเด็กๆ ในการทำและออกแบบการ์ดของพวกเขา ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีทั้งเกมและคาราโอเกะอยู่ด้วย



เซนและตั้มกำลังยุ่งอยู่กับการจัดหาหนังสือและข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมูลกระบุนรีเกี่ยวกับฟังก์ชันและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้มาเยือนที่ศูนย์ข้อมูลกระบุนรี

การท่องเที่ยวโดยชุมชน – มะม่วงหิมพานต์และบังกะโลลอยน้ำ

บังกะโลลอยน้ำที่บ้านกระซังได้เปิดให้บริการแล้ว ด้วยการสนับสนุนจากลอรีอัล ด้วยการออกแบบห้องพักที่สวยงาม ตั้งอยู่บริเวณปากป่าโกงกาง ใกล้กับหาดปากเตريم และวิวที่งดงามยามพระอาทิตย์ตกดิน



การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ด้วยราคาที่ลดต่ำลงของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผู้หญิงหลายคนในหมู่บ้านซึ่งมีรายได้มาจากการแกะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่สามารถมีรายได้ที่พอเพียง รายได้จากการทำงานครั้งวันมีเพียง 21 บาท ดังนั้นใครที่มาเยือนพื้นที่นี้สามารถติดต่อเราเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ได้

เรามีผู้มาเยือนหลายคนทั้งเพื่อนเก่าและใหม่ที่ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเดือนนี้

- ☺ แจกที่มาจากเยือนโฮมสเตย์ มีทั้งเดวิด (ผู้สนับสนุนเอ็นเอทีอาร์มาเป็นเวลานาน), เมรี่ซอลและนาวินจากนิวยอร์ก และแซลลี่กับอัลเดราโด ผู้ซึ่งได้มอบแฮมฝรั่งเศสแก่เด็กนักเรียน เพื่อแสดงถึงชีวิตของพวกเขาที่ฝรั่งเศส
- ☺ ลีนาและฮันส์ ผู้ที่ได้ยินเกี่ยวกับโครงการของเราขณะที่อยู่ในอินเดีย และได้ตัดสินใจรวมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าในการทำสารคดีเกี่ยวกับสินามิของพวกเขา
- ☺ ชาราจากสิงคโปร์แอร์ไลน์แมกกาซีน ซึ่งกำลังเขียนบทความเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร และบาชจากภูเก็ตแมกกาซีน ได้กล่าวถึงอนดามันดิศักเพอริ์ในบทความเกี่ยวกับความสนุกสนานในการต่อวีซ่า

ภาษาอังกฤษ – โบนัสในฐานะสิ่งที่ “น่าเกลียด”

เราได้เริ่มมองว่าภาษาอังกฤษจะช่วยชาวบ้านในกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ เราได้ไปเยือนบ้านพักหลายหลังในเดือนมีนาคม เพื่อดูทักษะด้านภาษาอังกฤษและสิ่งที่ต้องใช้ในการสอน เราได้พัฒนาคำศัพท์เพื่อช่วยชาวบ้านเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนเลขและวันในสัปดาห์ คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยในการสื่อสารภาษาไทย หรืออย่างน้อยที่สุดเมื่อยามจำเป็น ซึ่งจะถูกทดลองใช้ในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเน้นในด้านการเรียนรู้ทั้งสองด้านซึ่งช่วยสนับสนุนครอบครัวโฮมสเตย์ให้เข้าถึงความสำเร็จในการสื่อสาร



การสอนภาษาอังกฤษในหมู่บ้านได้ประสบความสำเร็จอย่างงามในช่วงเดือนที่ผ่านมา และกำลังจะขยายออกไป การสอนที่โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคมได้หยุดพักลงเนื่องจากถึงช่วงเวลาปิดเทอม ในการสอนครั้งล่าสุดเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณศัพท์ นักเรียนสามคนได้ขี้ม้ายังโบลีเมื่อถูกถามให้หาสิ่งที่ “น่าเกลียด” ขณะที่เจสันหัวเราะชอบใจ การสอนที่ทุ่งคาบก็มี ความก้าวหน้าในระดับที่ยากขึ้น – นักเรียนชาวไทยใหม่ได้เรียนรู้คำเกี่ยวกับสถานที่และเวลา การบอกทิศทาง ซึ่งในขณะนี้พวกเขาสามารถพูดและเข้าใจวลีสั้นๆ ได้

ผู้มาเยือนและอาสาสมัคร



หลังจากการทำงานหนักในด้านการศึกษาของโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เทเรเวอร์ โกลด์แมน ได้เดินทางไปอยู่ที่หาดใหญ่ ทักษะในการวางแผนโครงการของเทเรเวอร์และการอุทิศตนเพื่องานได้ทิ้งไว้ซึ่งความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเอ็นเอทีอาร์ เทเรเวอร์ได้มุ่งไปที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับเว็บไซต์อันดามันดิสคัฟเวอรี และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิญญานของนักสำรวจ เทเรเวอร์ได้เดินขึ้นเขาพระหมี พายคายัคที่เกาะสุรินทร์ และเที่ยวน้ำตกในพื้นที่ ความจริงใจของเขาแม้ว่าจะถูกจำกัดด้วยภาษาในการสื่อสารก็ยังสามารถสร้างความเป็นที่รักแก่ชุมชน ขอให้โชคดีในการเดินทางครั้งต่อไปนะ เทเรเวอร์

ด้วยการมาเยือนเมื่อปลายเดือนมกราคม คอว์น ทิล ได้มาร่วมงานกับเอ็นเอทีอาร์เป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่ก็ยังสามารถร่วมงานกับเราได้อย่างราบรื่นในกลุ่มเล็กๆ ของเรา คอว์นมาที่นี่เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยหนึ่งปีจากผลกระทบในการช่วยเหลือสินค้า การทำงานของคอว์นนั้นได้มีการสร้างให้อันดามันดิสคัฟเวอรีอยู่ในสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook, MySpace และอีกหลายๆ ฟอรัมการท่องเที่ยว ซึ่งผลที่ได้มานั้นทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่พบเห็นมากขึ้น นอกเหนือจากงานแล้วคอว์นยังได้ช่วยสอนโยคะในตอนเย็น การเรียนรู้ซึ่งได้กลายเป็นการออกกำลังกายเป็นประจำของพนักงานในเอ็นเอทีอาร์



มาเยือนใหม่ในเอ็นเอทีอาร์เดือนกุมภาพันธ์คือ คิมเบลล์ (บาล์) โรบินสัน จากออสเตรเลีย บาล์มีประสบการณ์ในการอยู่ที่เมืองไทยมาก่อนและเข้าใจในภาษาได้พอสมควร นอกเหนือจากการมีทักษะด้านการสาน เขาได้เข้ามาช่วยด้านการตลาดของอันดามันดิสคัฟเวอรี และในขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้านการตลาดที่ผ่านมา มาไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้สามารถจัดการและสะดวกในการสื่อสารมากขึ้น ยินดีต้อนรับ บาล์!